

Hiện nay, nguồn nước ngày càng trở nên ô nhiễm môi trường rất nhiều đến sức khỏe con người. Để có thể bảo vệ sức khỏe cho gia đình, việc đầu tiên là phải chọn lọc nước thành phẩm.



Ngày càng nhiều người mua máy cũng chưa lý giải được các vi khuẩn và các tạp chất gây hại. Vì vậy, việc đầu tiên máy lọc nước cho gia đình là giải pháp đầu tiên cho là tốt nhất hiện nay. Các kỹ thuật kiểm nghiệm cho thấy máy lọc nước lọc bỏ hoàn toàn các tạp chất có hại cho ra nguồn nước tinh khiết có thể uống được luôn mà không cần phải đun sôi.

Trên thị trường có nhiều loại máy lọc nước khi mua cho người tiêu dùng không biết nên chọn mua loại nào. Theo các chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật khi mua hàng nên chọn những thương hiệu nổi tiếng quen thuộc. Bên cạnh đó nên tham khảo thông tin sản phẩm, biết cách phân biệt hàng nhái, hàng giả với hàng chính hãng.

Sản phẩm máy lọc nước công nghệ RO là công nghệ lọc nước siêu mịn màng siêu lọc, khe lọc 0.0001micron (lọc được kích thước ion, nguyên tử) để sản xuất nước siêu tinh khiết. Công nghệ RO còn được ứng dụng để tái sản xuất (lọc lại) nước từ nước thải của các nhà du hành vũ trụ thành nước uống trên các trạm vũ trụ, chèo thuyền nhân tạo, lọc nước biển thành nước ngọt...

Công nghệ RO có thể xử lý các nguồn nước khác nhau với chi phí hợp lý. Máy RO có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2003 trong đó thương hiệu Kangaroo được cho là thành công nhất. Sản phẩm máy lọc nước công nghệ Nano được nghiên cứu và phát triển tại Nga từ năm 1998, đến năm 2005 chính thức được cấp phép sản xuất hàng loạt sau khi vượt qua nhiều thử nghiệm với những tiêu chuẩn khắt khe. Máy lọc nước công nghệ Nano được đưa vào chương trình nước sạch quốc gia ở Nga và nhiều nước Châu Âu khác.

Máy lọc nước công nghệ Nano có mặt sau điếm nổi bật so với máy lọc nước RO đó là không dùng điện, không có nước thải. Tuy nhiên, khi xử lý các nguồn nước ô nhiễm nặng, nguồn nước ô nhiễm thì chi phí rất cao so với công nghệ RO. Hiện tại trên thị trường Việt Nam bán chủ yếu các loại máy nano dùng cho nước đã qua xử lý. Vì vậy khi chọn mua máy lọc nước cho gia đình bạn cần cân nhắc nguồn nước đưa vào và áp dụng công nghệ cho phù hợp.

Nếu có nhu cầu mua máy lọc nước bạn có thể gọi 04 3550 0086 - 0973083666 để được tư vấn mua máy lọc nước phù hợp cho gia đình.

Ngoài máy lọc nước cho gia đình còn có các dòng máy lọc nước công suất lớn cho các cơ quan, trường học và hộ thương gia đình. Máy lọc nước dùng thì có thêm chức năng làm nóng, làm lạnh uống tiện dụng. Các loại máy này có giá từ 13.000.000đ đến 19.000.000đ trong đó thương hiệu Coway Hàn Quốc được ưa chuộng hơn cả.